



## ข่าวเด่นประจำสัปดาห์

จาก สคร. สิงคโปร์

1 - 8 เมษายน 2559

รวบรวมโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์

### LinkedIn เปิดศูนย์ข้อมูลในสิงคโปร์ มูลค่า 80 ล้านดอลลาร์

เมื่อวันพุธที่ 6 เมษายน เว็บไซต์เครือข่ายสังคม LinkedIn ได้เปิดศูนย์ข้อมูลมูลค่า 80 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งแรกของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่นอกประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็น 1 ใน 6 ศูนย์ข้อมูลของบริษัทฯ ศูนย์ข้อมูลดิจิทัล Realty Trust ดังกล่าว ตั้งอยู่ในเขต Jurong บนพื้นที่ 23,500 ตารางฟุต โดยจะจัดการเครือข่ายออนไลน์ทั้งหมดของ LinkedIn ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมทั้งอีกประมาณ 1 ใน 3 ของเครือข่ายออนไลน์ทั่วโลกของบริษัทฯ

เมื่อสิ้นปี 2558 LinkedIn มีจำนวนสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกว่า 85 ล้านคน ซึ่งเอเชียแปซิฟิกเป็นภูมิภาคที่มีฐานสมาชิกเติบโตเร็วที่สุด และบริษัทฯ เลือกที่จะเปิดศูนย์ข้อมูลใหม่ขึ้นในสิงคโปร์เพราะเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อีกทั้งสิงคโปร์มีโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาการให้บริการแก่สมาชิกเพื่อให้สามารถติดต่อเชื่อมโยงเครือข่ายได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลของ LinkedIn อยู่ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจสิงคโปร์ (Economic Development Board : EDB) ซึ่งทาง EDB กล่าวว่า การที่ LinkedIn เลือกสิงคโปร์สำหรับการลงทุนจัดตั้งศูนย์ข้อมูลนั้น ยังเป็นการตอกย้ำถึงตำแหน่งของสิงคโปร์ในการเป็นศูนย์จัดการข้อมูลชั้นนำและเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเครือข่ายของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ที่มา : Channel NewsAsia / 6 เมษายน 2559

ข้อคิดเห็น : รัฐบาลสิงคโปร์ให้ความสำคัญและสนับสนุนด้านไอทีเป็นอย่างมาก และพยายามที่จะผลักดันให้ประเทศกลายเป็นศูนย์จัดการข้อมูลทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยอาศัยจุดเด่นในเรื่องของความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินธุรกิจเป็นจุดดึงดูดนักลงทุนและบริษัทข้ามชาติให้เข้ามาจัดตั้งธุรกิจสิงคโปร์ ซึ่งประเทศไทยสามารถใช้ความได้เปรียบในด้านต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่ถูกลงกว่า เป็นจุดดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้หันมาลงทุนเปิดธุรกิจในประเทศไทย

## ผู้นำสิงคโปร์แสดงความยินดีกับเวียดนาม

ประธานาธิบดี โทนีตันเค็งยัม และนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุง ได้ส่งหนังสือแสดงความยินดีกับประเทศคู่ค้าเวียดนาม ในโอกาสที่ประธานาธิบดี Tran Dai Quang ได้เข้าสาบานตนเข้ารับตำแหน่งใหม่ในรัฐสภาของเวียดนามเมื่อวันที่ 2 เมษายนนี้ ก่อนการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรี Nguyen Xuan Phuc ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน

ในหนังสือของประธานาธิบดีโทนีตันที่ส่งให้นาย Tran Dai Quang นั้น สิงคโปร์แสดงความเชื่อมั่นในการขยายความสัมพันธ์ทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งแสดงความตั้งใจที่จะกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีในทุกภาคส่วน และในขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีลีกล่าวว่า การแต่งตั้งนาย Nguyen Xuan Phuc อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญของการพัฒนาประเทศเวียดนาม และยังสามารถแสดงความเชื่อมั่นในความสามารถของนาย Nguyen Xuan Phuc ในการพัฒนาประเทศให้เจริญเติบโตและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น โดยนายลียังเน้นความสัมพันธ์ที่ดีในระดับทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศ

ปัจจุบันนี้ สิงคโปร์เป็นนักลงทุนต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของเวียดนาม และการค้าทวิภาคีของทั้งสองประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ทั้งสองประเทศยังมีการร่วมมือทำงานกันอย่างใกล้ชิดทั้งภายในอาเซียน ในระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ โดยผู้นำสิงคโปร์ได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับผู้นำเวียดนามเพื่อขยายและกระชับความสัมพันธ์ที่กระชับระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ผู้นำสิงคโปร์ได้เชิญผู้นำเวียดนามให้เดินทางมาเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการอีกด้วย

ที่มา : Channel NewsAsia / 8 เมษายน 2559

ข้อคิดเห็น: การค้าและการลงทุนระหว่างสิงคโปร์และเวียดนามขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยนักธุรกิจสิงคโปร์ยังคงขยายการลงทุนไปในเวียดนามซึ่งถือว่ายังมีโอกาสทางธุรกิจอีกมาก และในขณะเดียวกัน การส่งออกสินค้าของเวียดนามไปยังสิงคโปร์ก็มีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสินค้าอาหาร อาทิ ข้าว และอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ ซึ่งผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทยอาจจะต้องพิจารณาปรับปรุงรูปแบบสินค้า และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของราคาสินค้า เพื่อให้สามารถแข่งขันและรักษาส่วนแบ่งตลาดสินค้าในสิงคโปร์ไว้ได้ต่อไป

**Disclaimer** : การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเท่านั้น สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงสิงคโปร์ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้